

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ สำหรับแผนทางการพัฒนาระบบการเงิน
สหกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ครั้งที่ 4
วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเคยุโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเคยุโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ สำหรับแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องการพึ่งพาตนเอง
และการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายของการรับฟังความคิดเห็นผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย
รศ.จุฑาทิพย์ ภักธราวุธ ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/หัวหน้าโครงการวิจัย แนวทางการพัฒนาระบบการเงิน
สหกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ได้กล่าวชี้แจงความเป็นมาของโครงการวิจัยและ
วัตถุประสงค์ของการประชุมแก่ที่ประชุม

การประชุมในครั้งนี้มีผู้นำสหกรณ์ซึ่งเป็นตัวแทนจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 29 ท่าน อาทิ คุณเกรียงศักดิ์ อยู่คง ประธาน
ผู้ตรวจสอบกิจการรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด คุณกนกพร ปาน-
อุทัย ผู้จัดการ สอ. โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด คุณจิรัชศักดิ์ บางท่าไม้ กรรมการ
และเลขานุการ สอ.ม.อุบลราชธานี จำกัด คุณชัยวุฒิ มั่นทะนานนท์ นักวิชาการ
ชำนาญพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต
ที่ปรึกษา สอ.ม.ธรรมศาสตร์ จำกัด คุณเต็มศักดิ์ จันทะจร ผู้จัดการ สอ.ครู
มหาสารคาม จำกัด คุณประดิษฐ์ พลหงส์ ผู้จัดการ สอ. ครูอุดรธานี จำกัด
คุณปรีชา เจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการ สอ.ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด
คุณวันเพ็ญ วรามิตร กรรมการ สอ.โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด
คุณวิระ รักษามิตร ประธานกรรมการ สอ. ครูภาพสินธุ์ จำกัด คุณวิระวรรณ-
จิระไชย รองประธานกรรมการ สอ. รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานี
จำกัด คุณศิริวรรณ ปัญญารธรรม ผู้จัดการ สอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
คุณแสวง กัณหา ประธานกรรมการ สอ. ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธร
จำกัด พันเอกสัญญา รอดเพชร ผู้จัดการ สอ. สนง. เลขาธิการกองทัพบก จำกัด
คุณสุธี บุญถื่อ ประธานกรรมการ สอ.สามัญศึกษา จ.ชัยภูมิ จำกัด คุณสุพจน์-
โกสียะจินดา กรรมการ สอ. พนักงานการบินไทย จำกัด และคุณสุพัฒน์ พรหม-
วัง ประธานกรรมการ สอ. ครูสกลนคร จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นักวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.วรเทพ ไวกายวิโรจน์ และ อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์



บรรยากาศในห้องประชุม

ในช่วงเช้าเป็นการเป็นการร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ทิศทางการบริหารเงินของสหกรณ์...อุปสรรคที่เผชิญ” โดย
นักวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นผู้เริ่มนำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ในบริบทการเปรียบเทียบแหล่งที่มา
ทางใช้ไปของเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างปี 2543 และ 2552

ในช่วงบ่ายเป็นเวทีระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “มองอนาคตสำหรับการพัฒนาระบบการเงินที่พึ่งพาตนเองและ
การร่วมมือกัน” ทั้งนี้ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำสหกรณ์ต่างร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเด็นของ
เงื่อนไข ข้อจำกัด และปัจจัยอันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการเงินที่พึ่งพาตนเองและการร่วมมือกัน

ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นของผู้นำสหกรณ์ในครั้งนี้ นักวิจัยจะได้นำรวบรวมเป็นข้อมูลร่วมกับ
ข้อเสนอแนะในแต่ละเวทีที่ได้จัดขึ้นทั้งหมดนำไปสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะแก่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำกัด